
 

 
 

กรณีร่างพ.ร.บ. บัตรเครดิตไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 
 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ได้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบัตรเครดิต พ.ศ. .... ที่ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรใน
วาระแรกเรียบร้อยแล้ว แต่รัฐบาลพยายามเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกไปถึง ๓ ครั้ง 
เนื่องจากนายกิตติรัตน์  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ท าหนังสือถึง
นายอ านาย คลังผา ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล โดยระบุว่าร่างพระราชบัญญัตินี้       
มีการค านวณดอกเบี้ยที่แตกต่างจากวิธีปฏิบัติสากลของผู้ประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตทั่วโลก จึงต้องพิจารณา
ทบทวนด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้เห็นว่าฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิยับยั้งและแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
บริหาร อีกทั้งการกระท าการเช่นนี้เป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัทบัตรเครดิตไม่ใช่ผลประโยชน์ของ
ประชาชน 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


